



## ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ ๑) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๒ สาย อุตรธานี - หนองคาย ตอน อ.สระใคร - อ.หนองสองห้อง

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท สยาม เยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ไฮบริด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินงานบริการด้านวิศวกรรม การสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไข ปัญหาการจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๒ สาย อุตรธานี - หนองคาย ตอน อ.สระใคร - อ.หนองสองห้อง

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุด ในการดำเนินงาน จึงได้กำหนดให้มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ ๑) ในวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องนาคารา ๒ โรงแรมรอยัลนาครา หนองคาย ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา การตรวจสอบข้อจำกัดและเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม

ดังนั้น กรมทางหลวงจึงขอเชิญท่านผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยได้มอบหมายให้นางสาวกรชนก เพชรยก เจ้าหน้าที่บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๕๙๖๑ ๔๑๖๓ หรือ ๐ ๒๘๐๕ ๖๖๖๐ - ๓ ต่อ ๑๒ E-mail : asialabconsult.pp@gmail.com เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายปิยพงษ์ จิวฒนกุลไพศาล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทางหลวง



กำหนดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ ๑)  
โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร  
บนทางหลวงหมายเลข ๒ สาย อุตรธานี -หนองคาย ตอน อ.สระใคร - อ.หนองสองห้อง  
วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องนาคารา ๒ โรงแรมรอยัลนาคารา หนองคาย ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น.	ลงทะเบียนและรับเอกสาร
๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น.	พิธีเปิดการประชุม - กล่าวรายงาน โดย ผู้แทนกรมทางหลวง - กล่าวเปิดการประชุม โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย หรือผู้แทน
๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น.	นำเสนอวิทัศน์โครงการ
๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น.	นำเสนอข้อมูลโครงการ - ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา และการศึกษาด้านวิศวกรรม โดย นายสานนท์ วรงค์สุรติ ผู้จัดการโครงการ - การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดย นางรังษิยา กมลพนัส ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม - การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย ผศ.กฤตยชล ทองธรรมสถิต ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม ของประชาชน
๑๕.๓๐-๑๖.๒๐ น.	การรับฟังความคิดเห็นและการอภิปรายตอบข้อซักถาม โดย ผู้แทนกรมทางหลวง และผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
๑๖.๒๐-๑๖.๓๐ น.	สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ปิดการประชุม

\*\*\*\*\*